

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Viếng Linh Cữu Giáo Sư Nguyễn Văn Đỉnh - Dạy Môn Vạn Vật Lớp Đệ Nhất A Trường Văn Lang** của thân hữu **Trần Đình Phước**. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời. **Trân trọng**.



Viếng Linh Cữu Giáo Sư Nguyễn Văn Đỉnh
Dạy Môn Vạn Vật Lớp Đệ Nhất A Trường Văn Lang

(Xin kính gửi đến Quý Vị Giáo Sư là bạn đồng nghiệp với Thầy Nguyễn Văn Đỉnh và các Cựu Học Sinh đã từng học với Thầy - tđp)

Trưa ngày Thứ Tư, 13 tháng 11, năm 2024, trời San José bỗng nhiên u ám lạ thường. Tôi đến Oak Hill Funeral Home & Memorial Park - Chapel of the Oaks, số 300 Curtner Ave, San José. CA 95125 để viếng linh cữu và thắp nhang cho một người Thầy, mà các bạn cùng lớp và tôi rất kính quý: **Thầy Nguyễn Văn Đĩnh dạy môn Vạn Vật lớp Đệ Nhất A** Trường Trung Học Tư Thục Văn Lang, số 51 Trần Quý Khoách, Xóm Chùa, Tân-Định - Quận 1.

Thầy mất ở tuổi Đại Thượng Thọ 106 tuổi.

Thầy sanh ngày 13 Tháng 10, năm 1918 và mất ngày 01 Tháng 11, năm 2024.

Các bạn học Văn Lang ở khắp nơi được tin Thầy mất, và các bạn từng là cựu học sinh Trường Trung Học Công Lập Chu Văn An cùng khoá 7/68 Không Quân với tôi đều nhắn: “Khi tôi khi đi viếng tang lễ nhớ chuyên lời Thành Kính Phân Ưu đến tang quyến và đốt giùm họ một nén nhang”.

Và, hôm nay tôi đã làm tròn nhiệm vụ được giao phó.

Nhớ lại niên khoá 1967-1968. Tôi theo học lớp Đệ Nhất A Trường Trung Học Văn Lang. Thầy Nguyễn Văn Đĩnh dạy môn Vạn Vật. Thầy rất hiền, nhưng rất nghiêm. Đến giờ Thầy dạy, học sinh đều giữ im lặng để lắng nghe Thầy giảng. Giọng Thầy rất rõ ràng và dễ hiểu. Đặc biệt, Thầy viết chữ và vẽ các hình trong bài giảng rất đẹp, mà các học sinh chúng tôi rất ngưỡng mộ.

Học sinh thi Tú Tài 2, chọn bạn A chỉ cần ghi chép tại lớp đầy đủ, học hành đàng hoàng và siêng năng quyển **Vạn Vật Học Lớp Đệ Nhất** do Thầy là tác giả, chắc chắn sẽ được điểm cao trong kỳ thi, mà môn Vạn Vật Ban A có hệ số rất cao. Học sinh có thể “cúp cua” các môn học khác, nhưng vào giờ Vạn Vật là coi như 100%

đều có mặt. Niên khoá này, lớp tôi sĩ số thi đậu Tú Tài 2 Ban A chiếm tỉ lệ rất cao, so với các trường trung học tư thục trong vùng Tân-Định, Đa-Kao và Sài-Gòn.

Thầy là Giáo Sư chính thức của Trường Trung Học Công Lập Chu Văn An. Tuy nhiên, Thầy cố gắng sắp xếp giờ giấc thuận tiện để dạy thêm cho một số trường trung học tư thục nổi tiếng ở Sài Gòn. Ngoài Trường Trung Học Tư Thục Văn Lang, Thầy còn cộng tác giảng dạy cho một vài trường Trung Học Tư Thục khác như: Văn Học, Thăng Long, Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tòng...

Lịch thăm viếng Linh Cữu và thắp nhang cho Thầy bắt đầu từ 9:00 sáng đến 10:30 sáng, chỉ đặc biệt dành riêng cho con cháu và thân bằng quyến thuộc. Nhưng trước đó, tôi đã thấy một số đồng là cựu học sinh của Thầy đã có mặt trong Chapel of the Oaks để chờ được đốt nhang trước Di Ảnh, viếng Linh Cữu và chia buồn cùng tang quyến.

Hầu hết các cựu học sinh của Thầy đều ngoài tuổi Thất Thập Cổ Lai Hy. Có người đã gần 90 tuổi. Dù sức khoẻ kém, bước đi chậm chạp, mệt mỏi phải có người theo phụ giúp cũng đã cố gắng để đến tận chân Thầy lần cuối. Điều đó chứng tỏ các học sinh cũ đều giữ lòng quý mến Thầy sau bao nhiêu năm xa cách và đời.

Có lẽ! Tôi là cựu học sinh Trường Tư Thục Văn Lang được may mắn có mặt hôm nay để đại diện các bạn học cũ ngỏ lời chia buồn với gia đình và đốt nhang tưởng nhớ **Thầy Nguyễn Văn Đĩnh**. Một người Thầy hiền hoà, đạo đức, tư cách, gương mẫu được các đồng nghiệp và những học sinh thuộc nhiều thể hệ từ Hà-Nội đến Sài-Gòn vô cùng Kính Quý.

Thầy mất ở tuổi Đại Thượng Thọ 106 tuổi, bên cạnh con cháu, người thân và có mặt nhiều học sinh cũ. Phái nói là rất là hiếm

quý. Nhất là tang lễ tổ chức vào ngày thường, không phải là ngày cuối tuần nơi đất khách, quê người.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng Tang quyến.

Xin Nguyên Cầu **Hương Linh Cự Giáo Sư Nguyễn Văn Đĩnh, Pháp Danh Tuệ Tâm** sớm về cõi Phật.

Thành Kính Phân Ưu

Trần Đình Phước - San José, California

(Cựu Học Sinh Đệ Nhất A. Trung Học Tư Thục Văn Lang)